

Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên, nông dân



Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Vũ Huy Khu, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) cho hiệu quả kinh tế cao.

Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giúp hội viên, nông dân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên, nông dân, hàng năm, các cấp hội cùng Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho hội viên, nông dân, góp phần nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, việc làm. Tổ chức đã liên kết với các đơn vị tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. Các lớp đào tạo nghề tổ chức tại địa phương có nội dung học lý thuyết đi đôi với thực hành giúp học viên dễ dàng

tiếp nhận kiến thức, học hỏi được cách làm cũng như kinh nghiệm sản xuất. Kết quả, trong 5 năm 2018 - 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp đào tạo nghề cho trên 22.900 lượt hội viên, nông dân; tỷ lệ học viên, nông dân có việc làm ổn định sau khi được học nghề đạt 60%. Cùng với đó, Hội đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên, nông dân và đưa hàng trăm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đồng hành cùng hội viên, nông dân phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường liên kết trong sản xuất, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân đổi mới tư duy, cách làm, tích

cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, đầu tư vốn, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản. Tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình đạt 60%. Cùng với đó, Hội đã tổ chức cho hội viên, nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của mình. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy, khởi đầu tiềm năng sáng tạo của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Xã Văn Trường (Tiền Hải) và vốn có thế mạnh về sản xuất cây màu với diện tích hàng năm 252ha. Nhờ làm tốt công tác đào tạo, hướng dẫn nông dân các kỹ

thuật trồng, chăm bón, sử dụng các loại thuốc sinh học trong việc trồng màu đã giúp nhiều gia đình nâng cao năng suất. "Gia đình tôi duy trì diện tích trồng cây màu khoảng 2 mẫu với các loại nông sản theo mùa như dưa lê, bầu, bí, khoai tây... Vụ khoai tây năm nay gia đình dự kiến thu hoạch được khoảng 4 - 5 tạ củ/sào, cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Nhiều gia đình ứng dụng tốt kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch được khoảng 7 - 8 tạ củ/sào" - ông Phạm Văn Tuấn, thôn Bắc Trạch Đông chia sẻ.

Dù chỉ bắt tay vào xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp từ năm 2020 nhưng anh Vũ Huy Khu, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã nhanh chóng phát triển mô hình với diện tích 6.000m² và có thể tự kiểm soát các vấn đề dịch bệnh của đàn và nuôi. Anh chia sẻ: Hiện tại, gia đình tôi duy trì nuôi 200 con lợn thịt, lợn nái

và hơn 2.000 con ngan thương phẩm. Tôi rất tích cực tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề chăn nuôi thú y do địa phương tổ chức, nhờ vậy trang trại luôn bảo đảm vệ sinh, không bị dịch bệnh. Trung bình mỗi năm tôi cung cấp ra thị trường hơn 30 tấn lợn thịt, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn phối hợp với các đơn vị phát triển mô hình nuôi cá trắm đen thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Mô hình mới này dự kiến sẽ cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Những năm qua, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tối thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề để tư vấn, vận động hội viên, nông dân học nghề. 5 năm qua, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức 61 lớp dạy nghề cho hơn 2.400 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức 65 lớp tập huấn bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa máy cày cày nông nghiệp cho hơn 2.100 lượt hội viên, nông dân.

Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên, nông dân, các cấp hội nông dân cùng Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục ra soát nhu cầu học nghề của hội viên, nông dân, từ đó định hướng ngành nghề phù hợp. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, tư vấn việc làm, hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho hội viên, nông dân. Đẩy mạnh hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu giống... nhằm đạt năng suất, chất lượng tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

NGUYỄN TRIỆU

CHƯƠNG TRÌNH KHAI BÚT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/2 (mùng 5 tháng Giêng), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã diễn ra chương trình khai bút đầu xuân Giáp Thìn. Đây là một trong những hoạt động phần hội được mở rộng tại lễ hội chùa Keo mùa xuân năm 2024.

Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa, biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người Việt với hy vọng khởi đầu những nét chữ cho một năm học hành tấn tới, sự nghiệp thuận lợi, vạn sự thành công như ý. Với ý nghĩa sâu sắc đó, chương trình khai bút đầu xuân lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội chùa Keo mùa xuân. Tại chương trình, các đại biểu, học sinh và du khách đã được nghe đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Keo chia sẻ về ý nghĩa hoạt động khai bút đầu xuân. 200 học sinh đến từ Trường THCS Duy Nhất (Vũ Thư) cùng cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia hoạt động thượng cờ: "Nam thiên Thánh Tổ/ Lý triều Quốc sư". Biểu dương tinh thần hiếu học và thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua của học sinh trên địa bàn huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao thưởng cho 34 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi cấp tỉnh. Ngoài ra, toàn bộ học sinh tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật được tặng sách, bút trong ngày đầu xuân mới.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ biểu diễn viết chữ thư pháp và cho chữ các em học sinh, du khách tại lễ hội.

TÚ ANH

GIẢI KÉO CO, CỜ TƯỚNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đội kéo co thi đấu hết mình, tạo ra nhiều trận đấu hấp dẫn.

hội năm 2024. Đồng thời, qua đây tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc tập huấn, tham gia các giải thi đấu của tỉnh.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích nội dung kéo co và cờ tướng cho các đội.

Hơn 10.000 lượt người khám chữa bệnh, cấp cứu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 - 14/2), các cơ sở y tế trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 10.000 lượt người đến khám, cấp cứu, trong đó gần 2.650 người nhập viện điều trị nội trú, hơn 330 ca phẫu thuật và hơn 520 ca đỡ, mổ đẻ...

Những ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm đồng người xảy ra, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, các cơ sở y tế tiếp nhận 11 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, giảm 20 ca so với tết Quý Mão 2023. Việc cấp cứu, khám chữa bệnh được các đơn vị thực hiện hiệu quả, thường trực 4 cấp, có kế hoạch sẵn sàng, chống cháy, nổ, chống rét, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới và tham vấn chuyên môn với tuyến trên khi cần thiết; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và tổ chức thăm hỏi, đón tết cho người bệnh, nhất là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ các dịch bệnh, tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ".

HOANG LANH

An ninh trật tự Tết Giáp Thìn được bảo đảm

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp cùng các ngành, địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời trái phép; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm của tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Giáp Thìn 2024; kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo mô hình 141. Chỉ đạo rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại địa phương. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.

Trước, trong và sau tết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không xảy ra khiếu kiện đông người, không xảy ra cháy, nổ, trọng án và các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Tết Giáp Thìn 2024 là năm thứ 12 liên tiếp trên địa bàn toàn tỉnh không có trường hợp đốt pháo không đúng quy định.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo, thu giữ 1 cuộn pháo nổ tự chế có trọng lượng 1,3kg; vận động quần chúng nhân dân từ nguyện giao nộp 6,9kg pháo, 1 hộp pháo, 0,12kg thuốc pháo, 1 khẩu súng tự chế, 40 viên đạn các loại, 2 kíp nổ, 10 vũ khí thô sơ. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đã bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, trang bị tại 11 điểm bán pháo hoa tằm thấp trong đêm giao thừa. Từ ngày 8/2/2024 (29 tháng Chạp) đến ngày 14/2/2024 (mùng 5 tháng Giêng), trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 5 người, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

TRINH CƯỜNG

Hướng nghiệp sau xuất ngũ

Tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp cho quân nhân và chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ về địa phương là việc làm cần thiết để họ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân, từ đó góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ.

Đóng quân tại Lữ đoàn Pháo binh 454 (Quân khu 3), cuối tháng 1/2024, quân nhân Vũ Văn Quân, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) trở về địa phương sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ. Từ khi chuẩn bị xuất ngũ, Quân đã trăn trở không biết mai này về nhà sẽ học nghề gì và làm gì. Qua buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, em đã nắm được nhiều thông tin về thị trường việc làm, những ngành nghề phù hợp với sở thích, khả năng của bản thân. Quân cho biết tới đây sẽ đi học nghề thiết kế với mong muốn tìm được công việc phù hợp sau khi ra trường.

Còn đối với quân nhân Phạm Minh Ngọc, sau khi trở về từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, em được cán bộ

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tư vấn một số chính sách hỗ trợ của nhà nước về học nghề cho bộ đội xuất ngũ, đồng thời chia sẻ nhiều lợi ích từ học nghề. Ngọc cho biết sẽ chọn học nghề lái xe bởi đây là công việc phù hợp với sở thích và năng lực của em. Ngọc đang rất hào hứng được học nghề để nhanh chóng đi làm, có thu nhập phụ giúp gia đình.

Tháng 2/2024, Công an tỉnh có 138 chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ. Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Đề án số 18, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an về dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 - 2030; kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ thanh niên tỉnh Thái Bình khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030,

vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ công an tỉnh. Chương trình thực sự ý nghĩa khi giúp các chiến sĩ nghĩa vụ chuẩn bị xuất ngũ nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích về nhu cầu thị trường lao động. Ban Thanh niên Công an tỉnh luôn mong muốn làm được những gì tốt nhất để chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ trở về địa phương có việc làm, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, lồng ghép các chương trình, đề án về giải quyết việc làm, học nghề, xuất

khẩu lao động cho người lao động nói chung, trong đó đặc biệt chú trọng người lao động là quân nhân và chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ trở về địa phương. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an. Chúng tôi giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình làm đầu mối, tổ chức các buổi tư vấn nhân sự để biến các chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; thông tin đến các quân nhân, chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ tình hình việc làm trong và ngoài tỉnh; các chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm nhằm giúp họ có sự lựa chọn phù hợp với bản thân và gia đình.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình chia sẻ: Hiện nay,

ĐỖ HỒNG GIA